



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผลิตแพทย์ให้รับใช้สังคมพ่อแม่-มหาวิทยาลัยต้องช่วยกัน



คมชัดลึก : “การผลิตแพทย์ไม่ใช่เพียงสถาบันผลิตแพทย์เท่านั้นที่มีหน้าที่ แต่พ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ส่งเสริมศักยภาพนิสิตแพทย์เช่นเดียวกัน การผลิตแพทย์ให้ออกมาเป็นคนเก่ง ดี และรู้จักทำประโยชน์เพื่อสังคม จะต้องทำให้เด็กเข้าใจพื้นฐานของชีวิต รู้จักนึกถึงผู้อื่น มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ และที่สำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบ และจิตอาสา”

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว

คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว อธิบายว่า สถาบันการศึกษาเป็นเพียงผู้ให้ความรู้ ทักษะอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมตามวิชาชีพ แต่นักศึกษาแพทย์ต้องมีสังคม มีสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ การเติมเต็มองค์ความรู้ ผ่านสถานที่ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีความจำเป็นอย่างมาก ปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการนิสิตแพทย์ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคม เพื่อทำหน้าที่ร่วมสร้างนิสิตแพทย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้การคอยช่วยเหลือ สนับสนุน เพิ่มเติมทักษะชีวิต ส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของนิสิตแพทย์

เช่น สร้างหอพักให้มีจำนวนเพียงพอ พร้อมต่อการเรียนรู้ สร้างห้องเรียนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สร้างห้องประชุมที่ทันสมัยรองรับการจัดกิจกรรมของนิสิตได้พร้อมๆ กัน หลายชั้นปี สร้างห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ความพร้อมในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ นิสิตแพทย์มีความสุข พร้อมต่อการเรียนรู้ในทุกด้าน

เพราะคณะแพทยศาสตร์ มศว จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตแพทย์เข้าใจเรื่องสุขภาพ โดยเริ่มจากสุขภาพของตนเอง การมีความสุขทั้งกาย ใจในสิ่งที่ทำ และมีจริยธรรม คุณธรรม บริหารด้วยหัวใจ และมีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ดังนั้น คณาจารย์แพทย์จะร่วมกันจัดกิจกรรมให้นิสิตแพทย์ได้ออกไปสู่ชุมชน สังคม ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ดูแลผู้ป่วยในชุมชนบริเวณใกล้เคียง หรือในถิ่นทุรกันดาร ปีนี้ได้จัดโครงการหมอน้อย มศว ให้นิสิตแพทย์ได้ลงไปสัมผัสปัญหา โรคภัยไข้เจ็บจริงๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชนบท คนเมือง ตระหนักถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้

"คนไข้ที่มาหาหมอ ไม่ใช่ว่าต้องการเพียงการรักษาที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องการกำลังใจ การเอาใจใส่ และความรับผิดชอบต่อหมอฟังต้องมีสำหรับคนไข้ ความร่วมมือระหว่างคณะแพทย์ และสมาคมผู้ประกอบการ ถือเป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแพทย์ มศว ให้เป็นแพทย์ที่ทั้งความรู้ นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อชีวิตของคนไข้" ศ.นพ.สมเกียรติ กล่าว

การปลูกฝังให้เข้าใจถึงปัญหา เข้าใจสังคม วิถีชีวิตของคน พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการดูแลลูกด้วยเช่นกัน วันชาติ ภูอมรกุล นายกษมาคมผู้ประกอบการและแพทย์ มศว เล่าว่า การผลิตบัณฑิตออกมาสู่สังคม จะพึงเพียงมหาวิทยาลัยอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ต้องให้มีทักษะการใช้ชีวิต อยู่ร่วมในสังคม และเป็นทีพึ่งของสังคม นิสิตแพทย์เมื่อเรียนจบออกไปประกอบอาชีพ ถือเป็นอีกอาชีพที่ต้องแบกภาระในการรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่น

"หมอ อาชีพที่เด็กไทยหลายๆ คนใฝ่ฝันถึง เมื่อเข้าสู่อาชีพนี้แล้ว ความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นดูจะเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่มาก การปลูกฝัง เตรียมพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีจิตอาสา เสียสละ เข้าถึงจิตใจของคนไข้ มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่สถาบันผลิตแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันสร้าง" วันชาติ กล่าว

ปีที่ผ่านมา คณะแพทย์ มศว และสมาคมผู้ปกครอง ได้สนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมของ คณะแพทย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์ รวมไปถึงพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาแพทย์ให้พร้อมในการทำงานเพื่อสังคม โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำ เงินเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมความเป็นอยู่ ความพร้อมในการเรียนการสอนแก่นิสิตแพทย์ โดยเร็วๆ นี้จะจัดการแข่งขันแรลลี่ครอบครัวแพทย์ มศว เส้นทางกรุงเทพฯ (หน้าร.ร.เตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ)-นครนายก (ภูเขางามรีสอร์ท) เชื่อมสัมพันธ์ผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ มศว วันที่ 16-17 ตุลาคม ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ โทร.08-1866-5246 หรือ

<http://med.swu.ac.th/ppas>

0 ชูลีพร อร่ามเนตร 0